



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างจากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักปลัด อบต.

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๐๑	นางสาวศศิธร นวนิล	

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองช่าง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒-๐๐๑	นางสาวสิริยากร เต็มงาม	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร)

๒. หากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแกมีความประสงค์จะส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามลำดับผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ก็จะเรียกจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้หากมีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันตามประกาศนี้ เป็นอันยกเลิก

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแกจะมีคำสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเท่านั้น และจะแจ้งกำหนดการรายงานตัวให้ทราบต่อไป

๔. การเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงานจ้าง และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายลมัย โพธิ์ภักดีกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก